

~~~~~

## Bài số 7

# SỰ CAM KẾT

**Tác giả Don Krow**

Lu-ca 14:25-26 Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giê-xu; Ngài quay lại phán với họ: <sup>26</sup>“Nếu ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ Ta. <sup>27</sup>Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng không thể làm môn đồ Ta.

Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giê-xu. Ngài quay lại phán với họ. (Lu-ca 14:25-26). Bản dịch này không miêu tả hết được điều mà trong tiếng Hy-lạp muốn miêu tả. Trong tiếng Hy-lạp, câu này có nghĩa là tại thời điểm này đoàn dân đông liên tục theo đuổi Chúa Giê-xu. Kinh Thánh không nói rõ lý do vì sao đoàn dân đông liên tục theo đuổi Chúa; có thể vì Chúa Giê-xu làm nhiều phép lạ, hoặc có thể vì Ngài hay cho họ thức ăn, chúng ta không biết rõ lý do. Trong đúng lúc này, Chúa Giê-xu quay lại và nói với họ một điều mà làm cho rất nhiều người thối lui và không còn theo Ngài nữa.

*Nếu ai đến theo Ta [điều này có nghĩa là đi với ta, muốn đồng hành cùng ta, muốn theo ta, đây là điều kiện] mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ Ta.* (Lu-ca 14:26). Khi suy ngẫm câu Kinh Thánh này, tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, không thể nào ý của Ngài là như vậy được. Từ “ghét” trong câu này nghĩa là gì? Liệu nó có phải là yêu thương ít hơn một chút không? Nhưng một khi tôi thực sự tìm hiểu, từ “ghét” trong câu Kinh Thánh này thực sự nghĩa là ghét bỏ.

Chúa Giê-xu dùng một từ mạnh như thế để nói lên một điều. Chỉ khi một người ghét bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống của bản thân, người đó không thể làm môn đồ của Chúa được. Tôi muốn hỏi bạn một điều rằng: Mỗi quan hệ gần gũi, thân thiết nhất trên thế giới này của bạn là với ai? Đó là mối quan hệ với bố mẹ của bạn, hoặc với vợ chồng hay con cái. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày vợ hoặc chồng của bạn tự nhiên ghét bỏ bạn và muốn li hôn, hay một ngày bố mẹ của bạn mất đi? Thường, chúng ta sẽ tìm đến anh chị em trong gia đình của mình. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng, chỉ khi chúng ta ghét bỏ tất cả những người thân yêu trong gia đình, chúng ta không thể trở thành môn đồ của Ngài. Vậy ý của Chúa là gì?

Chúa Giê-xu đang nhắc đến các môn quan hệ thân thiết nhất trong cuộc đời của bạn. Chúa đang đề nghị một sự cam kết từ phía bạn, một sự cam kết mà trong đó Chúa Giê-xu là trên hết. Ngài muốn trở thành vị trí số một trong cuộc đời của bạn. Chúa Giê-xu đang so sánh mối quan hệ của bạn với Ngài với các mối quan hệ thân mật nhất trong cuộc sống của bạn. “Ghét” là một sự ẩn dụ, so sánh, và Chúa Giê-xu muốn nói rằng “Mối quan hệ giữa Ta và con cần phải giữ vị trí trên hết tất cả mọi thứ trên thế gian.” Nhưng vẫn còn một con người nữa mà bạn yêu mến hơn cả vợ chồng, con cái, bố mẹ, hay anh chị em của mình. Bạn có biết đó là ai không? Người đó không phải là Chúa... mà là chính bản thân bạn. Bạn yêu mến bản thân của mình hơn hết thảy các mối quan hệ khác.

Tại sao các hôn nhân tan vỡ? Tại sao vợ chồng bỏ nhau? Đó là bởi vì họ yêu mến bản thân mình hơn là họ yêu mến người vợ hay chồng của mình. “Vì anh/em không làm vừa lòng tôi nữa nên li dị cho xong!”

Chúa Giê-xu nói rằng, Chúa muốn dành được vị trí còn cao

## BÀI SỐ 7

---

hơn cả mối quan hệ của bạn với chính bản thân mình. Đây là định nghĩa của một môn đồ thật sự. Trở thành một môn đồ có cái giá của nó. Chúa muốn bạn hãy đi theo Ngài và làm Ngài trở nên số một trong cuộc đời của bạn.

## Hỏi Đáp Và Các Câu Kinh Thánh Dùng Trong Bài Học

1. Hãy đọc Lu-ca 9:57-62. Đoạn Kinh Thánh này nói lên điều gì về mức độ của sự cam kết đi theo Chúa Giê-xu?

**Lu-ca 9:57-62** *Khi đang đi đường, một người thưa với Đức Chúa Giê-xu: “Thầy đi đâu, con sẽ theo đó.”<sup>58</sup> Đức Chúa Giê-xu đáp: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.”<sup>59</sup> Ngài phán với một người khác: “Hãy theo Ta.” Nhưng người ấy thưa: “Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.”<sup>60</sup> Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn người, hãy đi và rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời.”<sup>61</sup> Một người khác nữa thưa: “Lạy Chúa, con sẽ theo Chúa, nhưng xin cho phép con về từ giã người nhà trước đã.”<sup>62</sup> Đức Chúa Giê-xu đáp: “Ai đã cầm cày mà còn nhìn lại đằng sau thì không xứng hợp với vương quốc Đức Chúa Trời.”*

2. Hãy đọc Lu-ca 8:13-14. Tại sao nhiều người có vẻ như dễ từ bỏ đạo Chúa?

**Lu-ca 8:13-14** *Những hạt rơi trên đá là người nghe đạo liền vui mừng nhận lấy; nhưng vì không có rễ, chỉ tin tạm thời nên khi gặp thử thách thì họ sa ngã.<sup>14</sup> Những hạt rơi giữa bụi gai là những người đã nghe đạo nhưng để cho sự lo lắng, giàu sang, vui thú đời này làm nghẹt ngòi nên không trưởng thành được.*

3. Hãy đọc Ê-xê-chi-ên 16:8. Chúa sử dụng hôn nhân giữa người vợ và người chồng để miêu tả mối quan hệ của Ngài với dân của Ngài. Một khi bạn ở trong mối quan hệ hôn nhân, ai là người có quyền sở hữu bạn?

**Ê-xê-chi-ên 16:8** *Khi Ta đi ngang qua và nhìn người, thấy*



kết và lòng tin từ đoạn Kinh Thánh này?

**Giăng 2:23-25** *Đang lúc Đức Chúa Giê-xu ở tại thành Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ Vượt Qua, nhiều người thấy các dấu lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. <sup>24</sup>Nhưng Đức Chúa Giê-xu không phò thác mình cho họ, vì Ngài biết rõ mọi người. <sup>25</sup>Ngài không cần ai làm chứng về người nào cả, vì chính Ngài biết rõ mọi điều trong lòng người.*

9. Hãy đọc Lu-ca 14:28-30. Bạn đã bao giờ cân nhắc cái giá để theo Chúa Giê-xu chưa? Bạn có còn muốn theo Ngài không?

**Lu-ca 14:28-30** *Ai trong các người muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi tính phí tổn để biết mình có đủ tiền hoàn thành nó chăng? <sup>29</sup>Nếu không, khi đã xây nên rồi mà lại không làm xong được thì mọi người thấy, sẽ chê cười <sup>30</sup>và nói rằng: ‘Người nầy khởi công xây cất mà không thể hoàn tất được!’*